

หลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มสุกรขุนปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	การรับรองฟาร์ม/ฝูงปลอดโรค			การรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
	หลักเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค	อายุการรับรอง	ผู้มีอำนาจรับรอง/เพิกถอน	
<p>๑. ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)</p> <p>๒. มีคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของฟาร์ม</p> <p>๓. มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)</p> <p>๔. มีการพักคอกฆ่าเชื้อก่อนนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ และมีระบบการเลี้ยงแต่ละโรงเรือนแบบ all-in all-out โดยการนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ในแต่ละโรงเรือนต้องมีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ สัปดาห์</p> <p>5. มีมาตรการควบคุมการนำอาหาร เช่น เนื้อสุกร และเนื้อสัตว์กึ่งคูกู จากภายนอกฟาร์มเข้ามาในฟาร์ม หรือเขตการเลี้ยงสัตว์</p> <p>6. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพต่อการทำลายเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย</p>	<p>ฟาร์มมีผลต่อการตรวจ NSP จากการสุ่มเก็บตัวอย่างซีรัมในสุกร โดยมีการกระจายตัวของตัวอย่าง ฟาร์มละ ๓๐ ตัวอย่าง (คำนวณจำนวนตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคที่ความชุก ๑๕ % และความเชื่อ ๙๙ %)</p>	<p>๑ ปี</p>	<p>อธิบดีกรมปศุสัตว์</p>	<p>๑. ต้องรักษาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)</p> <p>๒. มีการสังเกตอาการป่วยของสุกรเป็นประจำทุกวัน หากพบสัตว์มีอาการสงสัยของโรคปากและเท้าเปื่อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที</p> <p>๓. การนำสุกรใหม่เข้าฟาร์มต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดโรคในระดับเดียวกัน หรือมากกว่าหรือสุกรตัวนั้นต้องทดสอบโรค และให้ผลลบ ๒ ครั้ง ในระยะ เวลาห่างกัน ๒ สัปดาห์ ซึ่งในระหว่างรอผลการทดสอบโรคทั้ง ๒ ครั้ง ให้กักแยกสัตว์นั้นออกจากสัตว์ร่วมฝูง</p> <p>๔. ฟาร์มสุกรขุนที่ได้รับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยแล้ว ต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค โดยสุ่มเก็บตัวอย่างซีรัม ซึ่งคำนวณจำนวนตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคตามหลักเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค ปีละ ๒ ครั้ง (ทุก ๖ เดือน)</p> <p>๕. การยกเลิกสถานภาพฟาร์มปลอดโรค ดังนี้</p> <p>๕.๑ หากตรวจพบผลบวกในฟาร์มปลอดโรคให้ตรวจซ้ำห่างจากครั้งแรก ๗ วัน พบว่าเป็นบวก</p> <p>๕.๒ หากตรวจพบผลบวกในฟาร์มปลอดโรคและตรวจซ้ำห่างจากครั้งแรก ๗ วัน พบว่าเป็นลบ ให้ตรวจซ้ำครั้งที่สาม โดยห่างจากครั้งที่สองเป็นเวลา ๗ วัน แล้วผล เป็นบวก</p> <p>๖. หากฟาร์มไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคต้องยกเลิกสถานภาพฟาร์มปลอดโรค และยื่นคำร้องขอรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยใหม่</p> <p>๗. หากตรวจพบผลบวกในฟาร์มปลอดโรค ซึ่งไม่แสดงอาการของโรคปากและเท้าเปื่อย ผู้ขอรับการรับรองสามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานทางห้องปฏิบัติการเพื่อขอการรับรองใหม่ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบผลบวกในฟาร์ม</p>